

SAMART - เล่นได้ แต่ยังไม่ใช้ขาขึ้น

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เอาให้สอดคล้องกับ ตลาด หรือ SET Index ไปพร้อมๆ กันเสียเลย เพราะยังงี้เสีย เราๆ ท่านๆ ก็เห็นกันอยู่ว่า แม้นยามตลาดเป็นแบบนี้ ก็ยังมีหุ้นวิ่งขึ้น ให้ได้แก๊งกำไรอยู่ แต่หุ้นหลายๆ ตัวที่เล่นๆ กันอยู่นั้น บางตัวก็ไม่ใช้หุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน แต่ถ้าตัวไหนที่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ก็ไม่น่ากังวลอะไร... ส่วนหุ้น SAMART ที่บาดตาเซียนวันนี้ ก็มีแววดี ยังน่าจะแก๊งกำไรได้ แต่ก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนด้วยว่า หลกๆ แล้ว ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นนะ ต้องรอยืนยันการจะกลับมาเป็นขาขึ้นกันอีกที่ตรงไหนอย่างไร ก็อ่านในส่วนของการเห็นทางเทคนิคอีกทีนะครับ... สกกลับมาที่ ตลาด อีกหน่อยนะ แม้ว่ายังไม่เห็นการลงต่ำๆ ในเร็วๆ นี้ แต่ถ้ามั่วๆ พร้อมจะขึ้นจริงๆ จังๆ หรือหยุดลงได้แล้วหรือยังนั้น ก็ต้องกล่าวกันว่าไว้นั่นเองซะเดี๋ยวนะ ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง... คือตราบดึกตีตาม ที่ยังคงแก๊งตัวต่ำกว่า 1460 ยังงี้เสีย ก็ยังไม่ลบภาพ ของการจะเป็นคลื่น C ที่ลิ่งลิ่งๆ ไปได้ หรือ ต่อให้ผ่าน 1460 ไปได้ เราก็ยังคงเล่นได้แค่แก๊งกำไรในกรอบ 1460-1520 ไปก่อนเท่านั้น เพราะหากยังไม่ผ่าน 1520 ไปได้จริงๆ ขาขึ้นก็ยังไม่ยืนยันได้อย่างชัดเจน...แต่ก็นะ ที่กล่าวมานี้ มันคือเงื่อนไขของภาพใหญ่ๆ หรือ ภาพแนวโน้มระยะกลางว่าจะเปลี่ยนเป็นเชิงบวกได้ก็ต้องผ่านด่านต่างๆ ที่ว่ามาให้ได้... ส่วนระยะสั้นล่ะ อย่าว้าแต่ 1460 เลย เอาที่ 1430-1435 ตรงนี้ก็พอ ยังไม่ผ่านก็ยังไม่ถือว่าเหนือใจอยู่เหมือนกันนะ หรือยิ่งถ้าดูเรื่องของ เส้น MA. ที่ยังคงอยู่ในภาวะหมัดด้วยแล้วนั้น เอาแค่พื้นที่ 1380-1385 ถ้ายังไม่ผ่าน ระวัง การลงแรงๆ อาจจะมีได้

ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะมีพอเล่นเกมแก๊งกำไรไปก่อน เพราะยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นขาขึ้นจริงๆ จังๆ ได้ ดังนั้น เล่นเกมแบบมองสั้น ยังไงก็ต้องมีจุดหนีเมื่อได้เสมอด้วยเหมือนเคย

แนวรับ : ...5.30-5.20 หลกๆ แล้ว เน้นไม่ต่ำกว่า 5.00

เป้าหมาย : ...6.40-6.60 แล้วค่อยถอยมาดูอีกที (ดูแรงขาย)

Price Chart...(SAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAMART... ตามภาพนี้ ถ้าจะมีภาพที่ จะเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริง ต้องผ่านพื้นที่ 6.4-6.6 ให้ได้ และนั่น รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ใหญ่ๆ จะมอง ในภาพที่ จบขาลงใหญ่ๆ ไปแล้วได้ต่อไป ซึ่งหากจะเป็น ขาขึ้นจริงๆ แล้วนั้น อย่างน้อยๆ ก็อาจจะคาดหวังได้ที่ ระดับ 9.5-10.0 หรือ อาจจะลิ่งได้ถึง 10.5 ได้เลยนะ แปลว่า ในระยะนี้ หากไม่ต่ำกว่า 5.00 ก็ยังน่าแก๊งกำไร แล้วการขึ้น ก็จะไปดูกันที่พื้นที่ 6.4-6.6 กันอีกที หาก ไม่มีแรงขาย หรือ สามารถผ่านไปยืนได้เลย ก็อาจจะถือ กันยาวๆ หรือ ถ้าขายไปก่อน ก็อาจจะต้องไล่ซื้อคืน ซึ่ง ยังงี้เสีย ตามหลกแล้ว แนวต้าน เราก็น่าจะขายไปก่อน หรือ อาจจะขายไปครึ่งหนึ่งก่อน แล้วรอดูกันอีกที